

— Chào mừng và khen ngợi các anh hùng và chiến sĩ thi đua yêu nước, tiêu biểu cho tinh thần lao động sáng tạo và anh dũng phấn đấu của nhân dân ta ;

— Khen ngợi anh chị em công nhân đang hăng hái thi đua thực hiện kế hoạch Nhà nước năm 1958 ;

— Khen ngợi đồng bào nông dân đang ra sức đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp, phát triển phong trào đội công và hợp tác xã ;

— Khen ngợi anh chị em lao động trí óc đang ra sức góp tài năng vào công cuộc phát triển kinh tế và văn hóa ; khen ngợi các chiến sĩ bình dân học vụ đang xung phong diệt giặc dốt ;

— Khen ngợi bộ đội và công an đang ra sức học tập và canh phòng để bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ lao động hòa bình của nhân dân ta ;

— Khen ngợi cán bộ, công chức và nhân viên đang một lòng một dạ phục vụ nhân dân ;

— Khen ngợi đồng bào miền Nam đang đấu tranh anh dũng chống đế quốc Mỹ và tay sai, đòi tự do dân chủ và cải thiện đời sống, đòi hiệp thương và đặt lại quan hệ bình thường giữa hai miền nhằm thống nhất Tổ quốc ;

— Hỏi thăm kiều bào ở nước ngoài luôn luôn hướng về Tổ quốc và hưởng ứng mọi chính sách của Chính phủ ta.

Tôi cũng xin thay mặt Đảng và Chính phủ thân ái gửi lời chúc mừng nhân dân các nước xã hội chủ nghĩa anh em, chúc mừng nhân dân lao động các nước láng giềng và các nước khác trên toàn thế giới.

• — Tinh thần ngày 1-5 muôn năm !

— Việt-nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh muôn năm !

— Hòa bình thế giới muôn năm !

LIÊN BỘ

TƯ PHÁP — TÀI CHÍNH

THÔNG TƯ số 683/HCTP ngày 9-4-1958
về việc trang bị phòng ngừa và phụ cấp cho cán bộ khám tử thi.

LIÊN BỘ TƯ PHÁP — TÀI CHÍNH

Kính gửi : Các Tòa án nhân dân khu, thành phố và tỉnh, các Sở Tài chính khu, thành phố và Ty Tài chính tỉnh.

Tiếp theo thông tư số 2795-HCTP ngày 12-12-1956 của Liên bộ Tư pháp — Y tế quy định tổ chức và thủ tục giám định pháp y này sau khi lấy ý kiến của Bộ Công an và Bộ Y tế. Liên bộ quy định sau đây việc trang bị phòng ngừa nhiễm độc nhiễm trùng và phụ cấp cho cán bộ có trách nhiệm khám tử thi :

1) Trang bị phòng ngừa.

Các tòa án nhân dân tỉnh, thành phố, các Ty Công an tỉnh và Sở Công an thành phố được dự trữ và sắm cho đơn vị mình một bộ áo gồm áo choàng, mũ và khẩu trao vải trắng, khi cần thiết có thể mua rượu cồn 90° xà phòng và thuốc phòng

nhiễm trùng, độc dùng khi khám tử thi. Đối với Ty Y tế tỉnh và Sở Y tế thành phố, nếu nơi nào chưa sắm áo choàng và găng tay cao su dùng khi mổ xẻ thì có thể sắm một bộ.

Các khoản chi tiêu trên sẽ do dự toán mỗi ngành đài thọ.

2) Phụ cấp.

A. — Khám tử thi.

Tử thi người chết còn trong 48 giờ :

Y sĩ, Bác sĩ, mỗi lần 1.000đ

Tử thi người chết đã quá 48 giờ

hay khai quật :

Y sĩ, Bác sĩ, mỗi lần 1.500đ

Cán bộ công an phụ trách căn cước lấy dấu vết hình dạng, vết thương của tử thi mỗi lần 800đ

B. — Khám có mổ tử thi.

Tử thi người chết còn trong 48 giờ :

Y sĩ, Bác sĩ, mỗi lần 2.000đ

Y tá hay hộ lý giúp việc 500đ

Tử thi người chết đã quá 48 giờ

hay khai quật :

Y sĩ, Bác sĩ mỗi lần 4.000đ

Y tá hay hộ lý giúp việc 1.000đ

3) Nếu cần có người giúp việc khai quật, khuôn vác chôn cất lại tử thi sau khi khám nghiệm thi theo thời giá của địa phương và tính chất công việc mà thương lượng thỏa thuận với người giúp việc mà trả tiền công hợp lý vừa phải.

Phụ cấp cho cán bộ và phí tổn nhân công nói trên sẽ do tòa án nhân dân địa phương dự chi và thanh toán vào khoản nghiệp vụ phí của ngành Tư pháp. Khoản quy định về phụ cấp được áp dụng bắt đầu ngày ký thông tư này. Đối với các y sĩ, bác sĩ đã khám tử thi trước ngày này, nhưng chưa được lĩnh phụ cấp theo quy định của Thông tư số 1089-BYTTT ngày 18-12-1956 của Bộ Y tế đình chỉ thi hành tháng 6-1957 thì được truy lĩnh phụ cấp khám tử thi theo quy định mới của thông tư này.

Như trên đã quy định, trong công tác khám nghiệm tử thi người chết khả nghi, vấn đề chủ yếu là bảo vệ sức khỏe cho tất cả mọi người cùng tiếp xúc với tử thi bằng cách trang bị phòng nhiễm độc, trùng. Còn về phụ cấp thì chỉ giải quyết cho những cán bộ, nhân viên trực tiếp sờ mó vào xác chết tương đối lâu. Do đó chỉ giải quyết phụ cấp cho các bác sĩ, y sĩ giám định viên, y tá hay hộ lý giúp việc mổ xẻ và cán bộ công an phụ trách căn cước. Tính chất phụ cấp là thù lao cho một công tác có ảnh hưởng đến sức khỏe, nhưng đối với bác sĩ và y sĩ giám định viên thì trong mức phụ cấp có tính đến công sức nghiên cứu xét nghiệm khoa học của các vị này.

Hà nội ngày 9 tháng 4 năm 1958

K.T. Bộ trưởng Bộ Tài chính Bộ trưởng Bộ Tư pháp
Thủ trưởng VŨ ĐÌNH HÒE
TRỊNH VĂN BÌNH

LAO ĐỘNG — NỘI VỤ

THÔNG TƯ số 11-TT-LB ngày 2-5-1958
giải thích việc thi hành chế độ trợ
cấp con thay thế chế độ phụ cấp
trước đây.

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG
BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

Kính gửi: Các Ông Chủ tịch Ủy ban Hành
chính khu, thành phố và tỉnh.

Đồng kính gửi: Các vị Bộ trưởng các Bộ.

Nghị định số 182-TTG ngày 7 tháng 4 năm 1958 của Thủ tướng Chính phủ đã quy định ở điều 12 về chế độ trợ cấp con cho những người có đông con, do quỹ xã hội dài

Liên bộ Lao động — Nội vụ ban hành thông tư này quy định chi tiết và giải thích để thi hành.

I. — MỤC ĐÍCH Ý NGHĨA

Từ năm 1955, ta đã bước đầu thi hành chế độ lương trả bằng tiền và bỏ một phần bán cung cấp, nhưng phụ cấp con cũng chưa được sửa đổi cho thích hợp. Qua quá trình thực hiện có những bất hợp lý như: có nhiều mức phụ cấp khác nhau, người được hưởng, người không được hưởng, đa số con của công nhân, viên chức thuộc khu vực sản xuất không được hưởng, còn khu vực hành chính sự nghiệp chỉ có dưới 7% số con không được hưởng. Riêng Hà-nội, Gia-lâm và ngoại thành Hà-nội mức phụ cấp con cao hơn các địa phương khác từ 20% đến 50%; khoản phụ cấp còn tính vào quỹ lương làm cho chế độ tiền lương thêm bất hợp lý, trái với nguyên tắc « phân phối theo lao động ».

Để giải quyết tình trạng bất hợp lý nói trên đi đôi với việc cải tiến chế độ tiền lương và tăng lương năm 1958, Chính phủ quyết định: Thành lập quỹ xã hội riêng, quỹ tiền lương riêng, bỏ chế độ phụ cấp con hiện nay, đặt khoản trợ cấp con cho những người có đông con do quỹ xã hội dài thọ, thi hành chung cho tất cả cán bộ, công nhân, viên chức trong biên chế của Nhà nước, nhằm thống nhất dân chế độ và bỏ dần những bất hợp lý trong chế độ phụ cấp con hiện nay.

Chủ trương trên đây có ý nghĩa:

Lương là trả theo lao động, tùy khả năng cống hiến của từng người mà đãi ngộ cho thích đáng, còn trợ cấp con là một khoản trợ cấp có tính chất xã hội. Cha hay mẹ có con phải dành dụm nuôi con, Nhà nước chỉ giúp đỡ thêm cho những người có đông con ở trong hoàn cảnh khó khăn. Quy định như thế cũng là để khuyến khích mọi người cố gắng trau dồi nghề nghiệp để tiến bộ và ra sức sản xuất để cải thiện đời sống.

Số tiền trả phụ cấp con trước đây đã cộng với quỹ tiền lương để cải tiến chế độ tiền lương và phân phối theo nguyên tắc « hưởng theo lao động ». Nhưng trong hoàn cảnh tiền lương chưa được tăng nhiều, những gia đình đông con vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Để chiếu cố tình hình khó khăn của những người đông con, điều 12 của nghị định số 182-TTG ngày 7 tháng 4 năm 1958 quy định « những người có đông con ở trong hoàn cảnh khó khăn sẽ được hưởng một khoản trợ cấp là 5.000đ một tháng cho mỗi con chưa quá 16 tuổi, kể từ con thứ 3 trở đi. Nếu con còn đi học thì được hưởng trợ cấp này cho đến khi con đủ 18 tuổi. »

Việc cải tiến chế độ cấp bậc lương đi đôi với việc cải tiến chế độ phụ cấp con, đặt khoản trợ